

**CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN**



Thực hiện Điều lệ Công đoàn; Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2022. Công đoàn Cơ sở Trường Tiểu học Giang Biên tiến hành tổ chức chương trình chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn. Đây là một việc làm nhằm thiết thực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Đoàn viên công đoàn góp phần thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng đời sống văn hóa trong nhà trường.

Thông qua hình thức tổ chức sinh nhật, cán bộ, đoàn viên có điều kiện tìm hiểu về cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của đồng nghiệp, thể hiện sự sẻ chia, động viên khích lệ và sự quan tâm của Ban Chấp hành Công đoàn tập thể người lao động đối với nhân viên, đoàn viên trong đơn vị. Góp phần động viên tinh thần cùng đoàn kết, đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho sự nghiệp chung của nhà trường.

Tối ngày 6/ 3/ 2023, Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức chương trình chúc mừng sinh nhật cho tất cả công đoàn viên theo quý. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Kỳ- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; Đồng chí Trần Thị Thanh Hương- Phó hiệu trưởng; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền- Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí giáo viên trong nhà trường và các đoàn viên được chúc mừng sinh nhật

Mở đầu chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Chủ tịch công đoàn - thay mặt Ban chấp hành CĐ khai mạc chương trình và chúc mừng sinh nhật các đồng chí công đoàn viên CĐ: “Trong ngày vui trọng đại này, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn, tôi xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, có thật nhiều niềm vui trong công việc, thành đạt trong sự nghiệp cao cả của mình và hạnh phúc trong cuộc sống. BCH Công đoàn mong rằng các đồng chí trên mỗi cương vị của mình sẽ phát huy tinh thần và trí tuệ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển đi lên của nhà trường. Chúc mọi điều may mắn nhất, tốt đẹp nhất sẽ đến với các đồng chí trong tuổi mới”.

Happy birthday to you, lời bài hát vừa thân quen, vừa làm cho những ai nghe được đều cảm thấy ấm áp. Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức sinh nhật cho các Công đoàn viên, mặc dù tuổi đời của mỗi người khác nhau, ngày tháng năm sinh cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều hòa chung vào lời ca tiếng hát cùng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật cho đồng nghiệp. Trong mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng nhưng tất cả đều nhận ra điều duy nhất đó là sự quan tâm, sẻ chia, đoàn kết, và tạo nên sự vui vẻ cho một buổi tiệc nhỏ mà ấm áp. Mọi người cùng nhau thấp nến, cùng nhau thổi những cây nến hồng ấy và cùng nhau nguyện ước. Chắc chắn một điều, mỗi người đều có lời cầu nguyện riêng cho mình nhưng ai ai cũng mong điều ước ấy đều thành hiện thực. Tất cả như được trở về những ngày tháng ấu thơ, sống lại trong tình cảm yêu thương của một gia đình thực sự.

Một số hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật



